

Recruiting for Public Bus & Taxi Cab Driver

Ang NPO-ABT ay sumusuporta sa pagtatrabaho ng mga dayuhan.

Pagkakataon na matupad ang pangarap na maging isang Regular Full-time Employee

「Mahusay sa Pagmamaneho」, 「Mahilig na makipag-usap sa Tao」, Para sa mga dayuhan na permanente ng nakatira dito sa Japan na katulad mo at nagtatangi ng mga nabanggit na kakayahan!

Upang ikaw ay makapagtrabaho bilang isang Driver ng pangpublikong Bus at Taxi cab, Kami po dito sa Lungsod ng Toyohashi at ABT Toyohashi Brazil Association ay nagkaisa para sa pagsuporta sa inyong pagtatrabaho.



Ang mga magandang benefits ng pagiging Driver

Unang Benefit



Matatag na kita o sweldo

Pangalawang Benefit



Pagkakaroon ng 2nd Class License

Pangatlong Benefit



Ang pagkakamit ng magandang kredibilidad sa Lipunan.

Bilang isang Driver, bawat araw ay masaya!

Bakit mo nais mag apply sa trabaho ng pagiging isang Driver?

Hilig ko kahit dati pa ang pagmamaneho at mahilig akong makipag-usap sa Tao. Noong nakita ko ang Pamphlet tungkol sa trabaho ng Driver, nasabi ko sa sarili ko na, 「Ito na ang hinahanap ko!」 kaya ako nagpunta dito.



Taxi Company Job Babae, edad ng 20's, Brazilian Nationality

Ano ang iyong naging impresyon tungkol sa pagsali mo sa Proyekto na ito?

Sa aming naging training tungkol sa Business Manner, ako ay nagkaroon ng lakas ng loob at pagkakataon na mailabas ko ang aking mga kakayahan. Tinuruan din nila ako kung paano ito isusulat sa Resume. Nalaman ko din kung saan akong Kumpanya nababagay.

Ano ang masasabi mo sa karanasan mo sa pagtatrabaho?

Masaya ang araw-araw na pakikipag-usap ko sa mga pasahero. Mababait at tinuturuan ako ng mga bagay na hindi ko alam ng aking mga kasamahan sa trabaho, at para sa isang Ina na katulad ko na kailangan magtrabaho habang nagpapalaki ng mga anak, ang aking kumpanya ay nagmamalasakit at para sa akin maituturing ko na isang Pamilya.

Kami ay magsasagawa ng Meeting o Briefing Seminar para sa Proyekto.

Magsuot ng suits sa pag-attend!



Date & Time	Place
August 28, (FRIDAY) 14:00 ~ 15:00	Toyohashi City Hall Lecture Room, East Building, 13th Floor
September 5, (SATURDAY) 19:00 ~ 20:00	ABT Toyohashi Brazil Association

Looking for: : Ang mga dayuhang residente na naninirahan sa Toyohashi na mayroong Legal Working Visa.

At mga iba pa... : Tingnan ang Home page sa QR code sa kanan para sa mga detalyadong kaalaman kagaya ng Schedule.


Application : Sa August 26, (WEDNESDAY) ang pasahan ng Application Form. Ito ay maaaring dalin sa ABT ng personal o maari din itong ipadala thru Fax or E-mail sa ABT Toyohashi Brazil Association. Maaring mag-apply sa ABT Home page o sa QR code.



Application Form

Name ※ Isulat ang nakasaad sa Residence Card			
Sex	<input type="checkbox"/> Men <input type="checkbox"/> Women	Nationality	
Birthdate	Year	Month	Day
Address	〒		
Phone number			
E-mail Addrs.			
Briefing Seminar/ Araw na makakadalo	<input type="checkbox"/> August 28, (FRIDAY) 14:00 ~ 15:00 <input type="checkbox"/> September 5, (SATURDAY) 19:00 ~ 20:00		

For Inquiry

 NPO Corporation ABT Toyohashi Brazil Association
 Address: 〒 440-0832 Toyohashi-shi Naka Iwata 2-8-13
 TEL: 0532-39-3437 FAX: 0532-39-5591
 E-mail: info@npoabt.jp



Ang Proyektong ito ay aming tinanggap at isasagawa sa ilalim ng pagtitiwala sa amin 「NPO-ABT Employment Support Business ng Lungsod ng Toyohashi.